

# Thời của IELTS...

IELTS - Hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (International English Testing System) là một hiện tượng đặc biệt của hệ thống đánh giá ngoại ngữ thế giới trong những năm gần đây. Nhiều người cho rằng, trong tương lai, IELTS sẽ lên ngôi và chiếm ưu thế hơn so với TOEFL...

**Nguyễn Duy**

Hiện nay, IELTS được chấp nhận ở nhiều trường trung học, cao đẳng, đại học (TH-CĐ-ĐH) tại Mỹ, Canada, Singapore, Úc, New Zealand, Anh và nhiều nước khác. Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế IELTS thông tin: đã có hơn 2.000 trường học của Mỹ chọn kết quả thi tiếng Anh của tổ chức này. Trong đó, IELTS đã được nhóm các trường TH-CĐ-ĐH nổi tiếng ở miền Đông nước Mỹ như: Harvard, Yale, Princeton, Brown, Columbia, Cornell, Pennsylvania... lựa chọn khi nhận học sinh sinh viên (HS-SV) vào nhập học.

**Muốn đi du học phải có IELTS!**

Theo một số du học sinh tại Anh, Mỹ, Úc... so với TOEFL, chương trình luyện thi IELTS sẽ giúp người học nâng cao khả năng nói và diễn thuyết bằng tiếng Anh tốt hơn. Hội đồng Khảo thí tiếng Anh thuộc

**Học viên tự học tại thư viện trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc**

ĐH Cambridge (Anh) là nơi thiết kế các đề thi IELTS. Các chương trình hướng dẫn luyện thi IELTS cũng do hội đồng này biên soạn, trong đó tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều được coi trọng ngang nhau. Đặc biệt, chương trình IELTS có nhiều câu hỏi rất phong phú, đa dạng, chứa đựng nhiều tình huống thực tế, giúp người học nâng cao kỹ năng nghe giảng, ghi chép bài, viết luận văn, đọc nhanh các tài liệu tham khảo, hạn chế được việc phải học những từ ngữ không quá cần thiết.

Các kỳ thi IELTS ở Việt Nam được tổ chức theo đúng chuẩn quốc tế. Tất cả các bài thi, không phân biệt từ quốc gia nào, đều được các chuyên gia giàu kinh nghiệm và uy tín của Hội đồng thi tiếng Anh thuộc ĐH Cambridge

đánh giá khách quan. Theo ông Lê Xuân Bình, Giám đốc Phát triển kinh doanh IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam, trong mấy năm trở lại đây, điểm thi IELTS của thí sinh Việt Nam đã tăng lên một cách đáng kể và ngày càng có nhiều thí sinh đạt điểm 8,5 (điểm cao nhất là 9,0). Ông Bình cho biết thêm "điểm số trung bình của các thí sinh Việt Nam hiện giờ là 5,7, ngang bằng với thí sinh Thái Lan, Hàn Quốc và cao hơn Trung Quốc, Pakistan. Các thí sinh Việt Nam ngày càng có nhận thức tốt hơn về mẫu bài thi và đầu tư nhiều thời gian hơn cho kì thi IELTS". Ước tính trong năm 2008, Việt Nam có khoảng 10.000 người tham dự kỳ thi IELTS và dùng kết quả này để xin học tại hơn 6.000 trường đại học trên thế giới.

**Đạt kết quả IELTS cao nhất với Trường Anh ngữ Quốc tế Việt-Úc**

Một trong những đơn vị đào tạo, luyện thi IELTS chất lượng cao của TP.HCM phải kể đến là hệ thống trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc. Trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc có đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản ngữ là các chuyên gia hàng đầu về luyện thi IELTS. Từ khi thành lập đến nay, trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc đã đào tạo cho hơn 10.000 lượt học viên thi IELTS đạt kết quả cao (từ 5.0 - 8.5). Em Phạm Kim Thiên Ngân (học viên trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc) mới 13 tuổi đã thi đạt 7.5 IELTS, là học viên nhỏ tuổi nhất thi đạt IELTS 7.5 cho đến thời điểm hiện nay ở Việt Nam.

Vào ngày 22.5.2009 Hội đồng Anh đã cấp chứng nhận trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc là IELTS Agents lớn tại TP.HCM. Ngày 8.9.2009, trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học năm 2008 - 2009. Ngoài việc tổ chức tốt các chương trình giảng dạy trên lớp, trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ tiếng Anh, các buổi chiếu phim tại trường, thi thử IELTS,... nhằm giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp thực tế, tự tin hơn trong thi cử. Chuẩn bị cho chương trình đào tạo năm học 2009 - 2010, Ban Giám

hiệu nhà trường cũng vừa cho nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng học và các phương tiện giảng dạy. Với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị các phòng học đa phương tiện hiện đại, đảm bảo khai thác các chương trình mới soạn thảo theo chuẩn giáo án điện tử giúp người dạy và học viên sử dụng hiệu quả thời gian lên lớp, nhanh chóng hoàn thiện, nâng cao cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, đảm bảo đào tạo tốt các chương trình giảng dạy Anh ngữ lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC chất lượng cao. Trong thời gian tới, trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc sẽ tiến hành liên kết đào tạo với các trường ĐH tại Australia để thực hiện chương trình đào tạo liên thông ĐH và mở rộng các cơ sở đào tạo tiếng Anh tại các quận (huyện) trên địa bàn TP.HCM.

**● Những thuận lợi khi học Anh văn tại trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc:**

1. Môi trường học tập theo chuẩn quốc tế, chất lượng được đánh giá theo tiêu chuẩn của viện kiểm định chất lượng giáo dục Australia.
2. Giáo trình hiện đại, thiết kế phù hợp với học viên Việt Nam; được cấp phát miễn phí.
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
4. Thư viện, phòng chiếu phim, câu lạc bộ tiếng Anh, thi thử IELTS miễn phí.
5. Giáo viên kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên môn cao đạt chuẩn quốc tế.
6. Bằng cấp được công nhận quốc tế.

**Hệ thống trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Úc:**

- Cơ sở chính: 404 - 408 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM. ĐT: (08) 3863 4022
- Chi nhánh 1: 127 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú, TP.HCM. ĐT: (08) 3842 3741
- Chi nhánh 2: 167-169 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP.HCM. ĐT: (08) 3858 3935
- Chi nhánh 3: 101B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: (08) 3811 7912

**HỘI NGHỊ GNOME CHÂU Á 2009:**

## Cơ hội cho phần mềm tự do và nguồn mở ở Việt Nam

**Đại diện Ban tổ chức giới thiệu về chương trình của Hội nghị GNOME châu Á 2009**

Trong những năm gần đây, phong trào phần mềm tự do và nguồn mở - FOSS (Free and Open Source Software) ở Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông và chỉ thị 55/2008/CT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo ra những điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển FOSS ở Việt Nam...

**Dự án GNOME**

GNOME (GNU Network Object Model Environment) là bộ phần

mềm cung cấp môi trường màn hình nền để dùng cho hệ điều hành Linux cũng như cho các hệ điều hành khác. Gói trong phần GNOME thuộc về môi trường GNOME hoặc hợp nhất chặt chẽ với nó. Dự án tin học này có hai mục đích: Môi trường máy tính GNOME với giao diện trực quan sinh động cho người dùng và nền tảng phát triển GNOME, một cấu trúc tổng quát cho việc phát triển phần mềm có thể tích hợp với các phần còn lại của máy tính.

Môi trường làm việc GNOME cũng giống như KDE (K Desktop Environment - Môi trường màn hình nền hiện đại), là một dự án tin học mã nguồn mở, tự do và dễ sử dụng. Hơn nữa, GNOME được nhiều công ty lớn như: HP, Mandriva, Novell, Red Hat và Sun Microsystems hỗ trợ. GNOME được lập trình bởi C. Những dự án phần mềm tự do nguồn mở đã giúp hàng triệu người cùng tham gia vào một xã hội thông tin.

Những bản phân phối như Ubuntu, Debian, RedHat, Mandriva, OpenSolaris đang tích hợp GNOME và đóng góp vào thị trường máy tính những hệ điều hành kháng cự với các loại Virus, mã độc.

**Hội nghị GNOME châu Á 2009 tại Việt Nam**

Sau sự thành công của Hội nghị GNOME châu Á năm 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hội nghị GNOME năm nay sẽ được tổ chức tại Công viên phần mềm Quang Trung, Việt Nam từ ngày 20 - 22.11.2009 với chủ đề "Cùng GNOME trải nghiệm tự do phần mềm" (Get Freedom with GNOME). Hơn 500 đại biểu từ 10 quốc gia sẽ tham gia hội nghị lần này.

Mục tiêu cụ thể của GNOME 2009 là: tập hợp những lập trình viên, những người đóng góp cho nguồn mở tại châu Á; giúp mọi người hiểu hơn về GNOME và các dự án phần

mềm tự do, nguồn mở tại châu Á; giúp nhà phát triển, người dùng đối thoại trực tiếp với nhau; giới thiệu những công nghệ mới nhất của GTK và GNOME; làm nổi bật những ý tưởng mới và công nghệ tối tân trên máy tính; giúp đẩy mạnh việc phát triển cộng đồng người sử dụng phần mềm tự do, nguồn mở tại Việt Nam; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương và quốc tế tham dự hoạt động cộng đồng.

Xuyên suốt ba ngày của sự kiện sẽ có rất nhiều bài thuyết trình, hội thảo và các khóa học miễn phí về FOSS. Hội nghị sẽ là dịp để các công ty tự giới thiệu về mình, gặp gỡ những sinh viên, lập trình viên ưu tú. Người tham dự các khóa học tại hội nghị sẽ được cấp chứng chỉ khi đạt được kết quả tốt. Hội nghị này cũng hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác giữa các dự án tại Việt Nam với các tập đoàn.

**Duy Nguyễn**